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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 

สมยัสามญั สมยัที ่3/2564   
วนัจนัทร์ที ่18 ตลุาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ  หอ้งประชุมเทศบาลต าบลคเูมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
 

ล าดบัที ่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ
 รายชือ่ผูป้ระชุม    
1 น า ย ก ม ล  

เหลือล า้ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคเูมือง ก ม ล  

เหลือล า้ 
 

2 น า ย ช าญ ชั ย 
สงิห์คลี 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลคเูมือง ช า ญ ชั ย  
สงิห์คลี 

 

3 น า ย ห มื่ น  
สืบเพชร 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 1 ห มื่ น  
สืบเพชร 

 

4 น า ย ว ั ล ล ภ  
เลศิพนัธุ์ 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 1 ว ั ล ล ภ  
เลศิพนัธุ์ 

 

5 นายอ่อนจนัทร์  
ใจหาญ 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 1 อ่อนจนัทร์  
ใจหาญ 

 

6 น า ย พุ ท ธ า  
เคา้ซือ่ 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 1 พุ ท ธ า  
เคา้ซือ่ 

 

7 น า ย ถ ว ั ล ย์  
แสนศร ี

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 2 ถ ว ั ล ย์  
แสนศรี 

 

8 นายประเทื อ ง  
ยางเงนิ 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 2 ป ระ เทื อ ง  
ยางเงนิ 

 

9 น า ย สุ เ ท พ  
อะทาโส 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 2 สุ เ ท พ  
อะทาโส 

 

10 น า ย ส ั ง เวี ย น  
พรมสูงยาง 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 2 ส ั ง เ วี ย น  
พรมสูงยาง 

 

11 น า ย พิ สิ ษ ฐ  
กลา้จติ 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 2 พิ สิ ษ ฐ  
กลา้จติ 

 

12 น า ง ห นู ไ ก ล  
อสีา 

สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 2 ห นู ไ ก ล  
อีสา 

 

13 น า ย โ ก ศ ล  
นามโร 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคเูมือง โ ก ศ ล  
นามโร 
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ล าดบั
ที ่

ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเ
หต ุ

 รายชื่อผู้เข้าร่วมปร
ะชุม 

   

1 นางถนอม  ค าชาย นายกเทศมนตรีต าบลคเูมือง ถนอม  ค าชาย  

2 น า ย สุ พ ร ร ณ  
สงิห์ทองหา้ว 

รองนายกเทศมนตรีต าบลคเูมือ
ง 

สุ พ ร ร ณ  
สงิห์ทองหา้ว 

 

3 นายปรีชา  ไมห้อม รองนายกเทศมนตรีต าบลคเูมือ
ง 

ปรีชา  ไมห้อม  

4 นายสถติ  สหีาฤทธิ ์ ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีต าบล
คเูมือง 

สถติ  สีหาฤทธิ ์  

5 น า ย นิ ติ ศ า ส ต ร์  
ค าชาย 

ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
ต าบลคเูมือง 

นิ ติ ศ า ส ต ร์  
ค าชาย 

 

6 น า ย ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
พรมสูงยาง 

ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี
ต าบลคเูมือง 

ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  
พรมสูงยาง 

 

7 นายอมัพร  สงิห์คลี ทีป่รกึษาพิเศษนายกเทศมนตรี
ต าบลคเูมือง 

อมัพร  สงิห์คลี  

8 น า ย ณั ฐ พ ง ษ์  
เลยไธสง 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง ณั ฐ พ ง ษ์  
เลยไธสง 

 

9 น า ย จ ั ก ร า วุ ธ  
แสงสุรนิทร์ 

หวัหน้าฝ่ายการโยธา จ ั ก ร า วุ ธ  
แสงสุรนิทร์ 

 

10 น า งร ัต น์ ทิ ญ ญ า  
คุม้บวัลา 

หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ร ั ต น์ ทิ ญ ญ า  
คุม้บวัลา 

 

11 นางสาวล ัดดาวลัย์ 
วงศ์ธรรม 

หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั ล ั ด ด า ว ั ล ย์  
วงศ์ธรรม 

 

12 น า ง ช น า ก า น ต์  นิตกิรช านาญการพเิศษ ช น า ก า น ต์   



โมคภา โมคภา 
13 น างส าววิ ร าว ัล ย์  

ไชยพมิพ์ 
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

วิ ร า ว ั ล ย์  
ไชยพมิพ์ 

 

14 จ .ส .อ .ณ ร งค์ ช ัย  
วรรณสนิธุ์ 

นกัป้องกนับรรเทาสาธารณภยั
ปฏบิตักิาร 

ณ ร ง ค์ ช ั ย 
วรรณะสนิธุ์ 

 

15 น า ง ส า ว จ ฬุ ง ร ั ฐ  
โลแพทย์ 

หวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัใ
ตสู้งยาง 

จฬุงรฐั  โลแพทย์  

16 น .ส .จ า รุ ว ร ร ณ 
กอ้งเสียง 

หวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ดงเกลือ 

จ า รุ ว ร ร ณ 
กอ้งเสียง 

 

17 น า ง บ ั ว ไ ล 
วงค์อามาตย์ 

หวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
ป่าดวน 

บั ว ไ ล 
วงค์อามาตย์ 

 

18 น า ง เ ก ยู ร  
อนิทรวรศลิป์ 

หวัหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัคู
เมือง 

เ ก ยู ร  
อนิทรวรศลิป์ 

 

19 น า ย ส า เ นี ย ง  
ขอเหล็กกลาง 

ก านนัต าบลคเูมือง ส า เ นี ย ง  
ขอเหล็กกลาง 

 

20 นายวนิยั  สุดที ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี2่ วนิยั  สุดที  
21 นายยอด  สงิห์คลี ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี3่ ยอด  สงิห์คลี  
22 นายบุญสี  บุญเกดิ ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี5่ บุญสี  บุญเกดิ  
23 น า ย ไ พ ร ว ั ล ย์  

แสนศร ี
ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี6่ ไพรวลัย์  แสนศรี  

24 นายสุดใจ  อนนัต์ ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี8่ สุดใจ  อนนัต์  
25 น า ย สุ พ ั น ธ์  

โยธาจนัทร์ 
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี9่ สุ พ ั น ธ์  

โยธาจนัทร์ 
 

26 นางนิตย์  งาสาร ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี1่0 นิตย์   งาสาร  
27 น า ย ไ พ ร ว ั ล ย์  

แสนศร ี
ผูช้ว่ยผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี6่ ไพรวลัย์  แสนศรี  

     
     
     

 
 ผูม้าประชุม  13 คน 
 ผูล้าประชุม  - คน 
 ผูข้าดประชุม  -  คน 
 ผูเ้ขา้รว่มประชุม  27 คน 
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เปิดการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายโกศล  นามโร    เ มื่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม พ ร้ อ ม 
ขอเชญิทา่นประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรยั 



เลขานุการสภาฯ  
 และเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมืองตามระเบียบวาระการประชุม 
 

นายกมล  เหลือล า้      สว ัสดีคร ับ  ท่านนายกเทศมนตรีต าบลคู เมือง 
รองนายกเทศมนตรีต าบลคเูมือง 
ประธานสภาฯ ป รึ ก ษ า น า ย ก ฯ  เ ล ข า นุ ก า ร น า ย ก ฯ 

และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมืองทุกท่านครบั 
ว ัน น้ี เ ป็ น ก า รป ร ะ ชุ ม ส ภ า เท ศ บ าล ต า บ ล คู เมื อ ง 
ส ม ั ย ส า ม ั ญ ส ม ั ย ที่ 3  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 4 
เ มื่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม พ ร้ อ ม แ ล ะ ค ร บ อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม 
ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมยัสามญั 
ส ม ั ย ที่ 3 / 2 5 6 4  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 4 
และขอเขา้ระเบียบวาระการประชุม ตอ่ไปน้ี  

       
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลคเูมอืง 
เรือ่ง  เรยีกประชุมสภาเทศบาล 

สมยัสามญั สมยัที ่3 
.............................................. 

  ดว้ยมตทิีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมอืง คร ัง้แรก ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่11  
พฤษภาคม 2564  ไดก้ าหนดสมยัประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมอืง สมยัสามญั สมยัที3่ ประจ าปี 
2564 ต ัง้แตว่นัที ่1-30 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 30 วนั 

ฉะนัน้ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล 
พ.ศ.2496 และ 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 ขอ้ 22 
จงึเรยีกประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมอืง สมยัสามญั สมยัที3่ ประจ าปี 2564 ต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 
2564 เป็นตน้ไป มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 30 วนั 

  

ประกาศ ณ  วนัที ่ 30  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2564 
                         
                                                             กมล  เหลือล า้ 

            (นายกมล   เหลือล า้) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลคเูมอืง 

 
 

ระเบียบวาระที ่ 1   เรือ่งประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
นายกมล  เหลือล า้      ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ที่  1 
เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ในระเบียบวาระน้ีไมม่ี 
ประธานสภาฯ   ฉะนัน้ ระเบียบวารน้ีขอใหผ้า่นไป 
 
ทีป่ระชุม    รบัทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2   เรือ่ง รบัรองรายงานผลการประชุม สมยัสามญั สมยัที2่ คร ัง้ที ่2  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมือ่วนัที ่ 
      23 สงิหาคม 2564 (คร ัง้ทีผ่า่นมา)  
 
นายกมล  เหลือล า้      ต า ม ที่ ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ส ม ั ย ส า ม ั ญ 
สมยัที2่คร ัง้ที2่ เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2564 
ประธานสภาฯ เ ล ข า ส ภ า ฯ 

ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมกลา่วเสร็จเรียบรอ้ยและไดจ้ดัส่
งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้วจ านวน 13 หน้า 
( ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม เ อ ก ส า ร แ น บ ท้ า ย ) 
ข อ ใ ห้ ท่ า น ส ม า ชิ ก ส ภ า ทุ ก ท่ า น 
ไดต้รวจสอบรายงานการประชุมมีทา่นใดมีความประสงค์ที่
จะแกไ้ขหรือเพิม่เตมิ รายงานหรือไม ่ขอเชญิครบั 

 
ทีป่ระชุม    ไมม่ี 
 
นายกมล  เหลือล า้      ห า ก ไ ม่ มี 
ผมขอมตทิีป่ระชุมใหก้ารรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล ประธานสภาฯ
   คู เ มื อ ง  ส ม ั ย ส า ม ั ญ  ส ม ั ย ที่  2  ค ร ั้ ง ที่ 2  ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 4 
ทา่นสมาชกิทา่นใดเห็นชอบ 
      รบัรองรายการงานการประชุมโปรดยกมือขึน้ครบั  
 
ทีป่ระชุม     มีมตริบัรอง รายงานกาประชุมสมยัสามญั สมยัที ่2 

คร ั้งที่ 2 ประจ าปี 2564 เป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  
ง ด อ อ ก เสี ย ง   1  เ สี ย ง  คื อ  น า ย ก ม ล  เห ลื อ ล ้ า 
ต าแหน่งประธานสภาฯ    

        
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ที่   3     เ รื่ อ ง 
พจิารณารา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     3 . 1   เ รื่ อ ง 
พจิารณาขอความเห็นชอบสภาเทศบาลต าบลคเูมืองเพือ่ใหค้วามเห็นชอบให้ 
                 
เทศบาลต าบลเมืองสรวงรงัวดัแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์คลองรอ่งหมาขาวนอก 
        เขตเทศบาล      



นายกมล  เหลือล า้      
ด้วยอ าเภอเมืองสรวงได้มอบหายให้เทศบาลต าบลเมืองสรวง ยื่นค าร้องรงัวดั 
ประธานสภาฯ   แนวเขตที่สาธารณประโยชน์คลองร่องหมาขาว 
หมูท่ี1่ ต าบลหนองผอื อ าเภอเมือง 

ส ร ว ง  จ ั ง ห ว ั ด ร้ อ ย เ อ็ ด 
กรณีอ าเภอเมืองสรวงไดร้บัเรือ่งรอ้งเรียนรอ้งทุกข์จากนาง
สาวทองมว้น ศรีมาน อายุ 76 ปี บา้นเลขที ่33 ต าบลคเูมือง 
ร้ อ ง เ รี ย น ว่ า 
ไดม้ีผูร้บัจา้งมาท าการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ทีต่ดิ
ก ั บ ที่ น า ข อ ง ต น 
โดยไม่มีการแจง้ใหต้นทราบกอ่นและไดรุ้กล ้าเขา้มาในเขต
ทีน่าของตนท าใหต้นไดร้บัความเดือดรอ้นจงึขอใหศู้นย์ด าร
งธรรมอ าเภอเมืองสรวงด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่ว่าจ้าง 
โดยระเบียบขอ้กฎหมายขอเชญิทา่นเลขานุการสภาไดช้ี้แจง
ครบั 

 
นายโกศล  นามโร     ต า ม พ ร ะ ร า ช บ ั ญ ญั ติ เท ศ บ า ล  พ .ศ .  2 4 9 6 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่13 พ.ศ.  เลขานุการสภาฯ   2 5 5 4  
การท าการนอกเขตเทศบาลและการท าการรว่มกบับุคคลอืน่ ตามมาตรา 57  
      ทว ิเทศบาลอาจท ากจิการนอกเขต เมือ่ 

(1) ก า ร นั้ น จ า เ ป็ น ต้ อ ง ท า 
และเป็นการทีเ่กีย่วเน่ืองกบักจิการทีด่ าเนินการตามอ านาจห
น้าทีอ่ยูภ่ายในเขตของตน 
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(2) ไ ด้ ร ั บ ค ว า ม ยิ น ย อ ม จ า ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล 

คณะกรรมการสุขาภบิาลสภาจงัหวดัหรือสภาต าบลแหง่ทอ้ง
ถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งและ 

(3) ไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ตามทีผู่ท้ีเ่ดือดรอ้นไดร้อ้งเรียนไปทีศู่นย์ด ารงธรรมอ าเภอเ
มื อ ง ส ร ว ง 
ตามทีผู่ร้บัจา้งของเทศบาลต าบลเมืองสรวงไดท้ าการขดุลอก
ค ล อ ง ส า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ค ล อ ง ร่ อ ง ห ม า ข า ว 
ซึ่งผูร้อ้งเรียนไดร้อ้งว่าไดรุ้กล า้เขา้ทีน่าของผูร้อ้งดงักล่าวซึ่
งจ าเป็นตอ้งขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลคเูมืองซึ่
งเป็นพื้ นที่ความร ับผิดชอบของเทศบาลต าบลคู เมือง 
จงึจ าเป็นตอ้งเขา้ประชุมสภาเพือ่พจิารณาขอความเห็นชอบ
ครบั 

 



นางชนากานต์  โมคภา      ข อ น า เ รี ย น ใ น ก ร ณี ด ั ง ก ล่ า ว  ว่ า 
กรณีดงักลา่วไมใ่ชก่รณีขอความเห็นชอบรงัวดัแนว นิตกิรช านาญการพเิศษ 
 เขตแตจ่ะเป็นการขอความเห็นชอบสภาเทศบาลต าบลคูเมืองเพือ่ใหค้วามเห็นชอ
บให ้

เทศบาลต าบลเมืองสรวงรงัวดัแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์
ค ล อ ง ร่ อ ง ห ม า ข า ว 
ซึ่งเทศบาลต าบลเมืองสรวงไดร้บัมอบหมายจากอ าเภอเมือง
สรวงใหเ้ทศบาลต าบลเมืองสรวงยืน่ค ารอ้งรงัวดัแนวเขตทีส่
า ธ า ร ณ ป ร ะ โ ย ช น์ 
ทีด่นิดงักล่าวอยูพ่ื้นทีต่ าบลคูเมืองไดไ้ปรอ้งศูนย์ด ารงธรรม
อ า เ ภ อ เ มื อ ง ส ร ว ง 
การขุดลอกคลองทีส่าธารณประโยชน์ทีต่ดิกบัทีน่าของผูร้อ้ง
และเกดิความเดอืดรอ้นเสียหายซึง่ทางเทศบาลต าบลเมืองสร
วงได้ ร ับ ม อบหม ายจากอ า เภ อ เมื อ งสรวงให้ ร ังว ัด 
สืบเน่ืองวา่การด าเนินการทีเ่ป็นการด าเนินการนอกเขตทาง
ต าบลเมืองสรวงจงึไมส่ามารถด าเนินการไดห้ากเทศบาลต า
บ ล คู เ มื อ ง ไ ม่ เ ห็ น ช อ บ 
จงึตอ้งขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลคูเมืองใหค้วา
ม เห็ น ชอบก่ อน จึ งจะส าม ารถด า เนิ น ก ารร ังว ัด ได ้
ซึง่คา่ใชจ้า่ยตา่งๆเทศบาลต าบลเมืองสรวงเป็นผูร้บัผดิชอบค่
าใชจ้า่ยท ัง้หมดคะ่ ขอน าเรียนทีป่ระชุมคะ่ 

 
นายกมล  เหลือล า้      
ตามที่ท่านนิติกรได้น าเรียนช้ีแจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกได้รบัทราบไปแล้ว 
ประธานสภาฯ  
 นัน้มีทา่นสมาชกิสภาทา่นใดสงสยัหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิอีกเชญิคร ั
บ 
 
นางถนอม  ค าชาย    ท ั้งน้ี  ท ั้งนั้น เราในนามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แ ล ะ เ พื่ อ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  ข อ น า  น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ต า บ ล คู เ มื อ ง
 เรี ย น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ท ร าบ ที่ ม า ว่ า  เมื่ อ ว ัน ที่  1 7  ก ัน ย ายน  2 56 4 
ทางเทศบาลต าบล 

คูเมือง ได้รบัหนังสือจากเทศบาลต าบลเมืองสรวง เรื่อง 
ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการเสนอเรือ่งตอ่สภาเทศบาลต า
บลคูเมืองเพือ่ใหค้วามเห็นชอบใหเ้ทศบาลต าบลเมืองสรวงร ั
งวดัแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์คลองรอ่งหมาขาวนอกเขต
เท ศ บ า ล  เรี ย น  น า ย ก เท ศ ม น ต รี ต า บ ล คู เมื อ ง 
และมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาหนงัสืออ าเภอเมืองสรวง ที่ รอ 
1 2 1 8 /2 4 3  ล ง ว ั น ที่  1 1  กุ ม ภ า พ ั น ธ์  2 5 6 4 
พ ร้ อ ม เ อ ก ส า ร แ น บ  จ า น ว น  1  ชุ ด 



ดว้ยอ าเภอเมืองสรวงไดม้อบหมายใหเ้ทศบาลต าบลเมืองสร
วงยืน่ค ารอ้งรงัวดัแนวเขตทีส่าธารณประโยชน์คลองรอ่งหม
าข าว  ห มู่ ที่ 1  ต าบ ลห น อ งผื อ  อ า เภ อ เมื อ งส ร ว ง 
จ ั ง ห ว ั ด ร้ อ ย เ อ็ ด 
กรณีอ าเภอเมืองสรวงไดร้บัเรือ่งรอ้งเรียนรอ้งทุกข์จากนาง
สาวทองมว้น ศรีมาน อายุ 76 ปี บา้นเลขที ่33 ต าบลคเูมือง 
อ า เภ อ เมื อ งส ร ว ง  จ ัง ห ว ัด ร้ อ ย เ อ็ ด  ร้ อ ง เรี ย น ว่ า 
ไดม้ีผูร้บัจา้งมาท าการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ทีต่ดิ
ก ั บ ที่ น า ข อ ง ต น 
โดยไมม่ีการแจง้ใหต้นทราบกอ่นและไดรุ้กล า้ 
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เขา้มาในเขตทีน่าของตนท าใหต้นไดร้บัความเดือดรอ้นจงึข
อใหศู้นย์ด ารงธรรมอ าเภอเมืองสรวงด าเนินการแจง้หน่วยง
านทีว่า่จา้งและผูร้บัจา้งท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามแนวเขตเ
ดิ ม 
ซึง่จากการทีเ่ทศบาลฯไดต้รวจสอบเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วข้
องและพื้นทีก่อ่สรา้งโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยช
น์ ด ั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว 
เห็นวา่อาจจะมีบางสว่นของพื้นทีโ่ครงการอยูใ่นพื้นทีข่องเท
ศ บ า ล ต า บ ล คู เ มื อ ง  ห า ก เ ท ศ บ า ล ฯ 
เขา้ไปรงัวดัแนวเขตในพื้นทีด่งักลา่วจะเป็นการท ากิจการน
อ ก เ ข ต 
ซึ่งต้องได้รบัความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
ตามมาตรา 57 ทวิ แห่งพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 
2 4 9 6  แ ล ะ ฉ บั บ ที่ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม สิ่ ง ที่ ส่ ง ม า ด้ ว ย น้ี  ด ั ง นั้ น 
เพื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม พ ร ะ ร า ช บ ั ญ ญั ติ ด ั ง ก ล่ า ว 
เทศบาลต าบลเมืองสรวงจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้
ด าเนินการเสนอเรือ่งตอ่สภาเทศบาลต าบลคเูมืองเพือ่ใหค้วา
มเห็นให้เทศบาลต าบลเมืองสรวงรงัวดัแนวเขตคลองสาธาร
ณประโยชน์คลองรอ่งหมาขาวดงักล่าวในเขตพื้นทีข่องเทศ
บ า ล ต า บ ล คู เ มื อ ง ไ ด ้
ผ ล เ ป็ น ป ร ะ ก า ร ใ ด ก รุ ณ า แ จ้ ง ใ ห้ ท ร า บ ด้ ว ย 
เพือ่จกัไดด้ าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไป  
         จงึเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา  
    ขอแสดงความนบัถือ  
    นายทรรศยุ ไชยรตัน์  
      นายกเทศมนตรีต าบลเมืองสรวง 



ขอน าเรียนทา่นสมาชกิบางทา่นอาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นพื้นทีท่างโ
ซนคูเมืองอาจจะยงัไม่ทราบแนวเขตหรือยงัไม่เห็นพื้นทีใ่น
ส่วนตรงน้ี ขอน าเรียนว่าจากที่คณะผู้บริหารพรอ้มทีมงาน 
ทา่นสมาชิกบางทา่นไดล้งพื้นทีแ่ละไดไ้ปดูพื้นทีม่าแลว้ซึ่งม ั
น จ ะ มี แ น ว เ ข ต 
ซึ่งตามที่มีส าเนาเอกสารแนบท้ายมานั้นซึ่งติดกบัพื้นที ่
ที่ น า ข อ ง น า ง ส า ว ท อ ง ม้ ว น  ศ รี ม า น 
ม า ใ ห้ ท่ า น ส ม า ชิ ก ไ ด้ ดู ด้ ว ย 
เมือ่ทางสภาเทศบาลต าบลคูเมืองเห็นชอบแลว้ในสว่นตอ่ไป
ทางเทศบาลต าบลเมืองสรวงก็จะไดด้ าเนินการในสว่นตอ่ไป
เพื่ อความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของที่น า 
ซึ่งทางเทศบาลต าบลเมืองสรวงซึ่งเป็นเจ้าของโครงการซึ่ง
น า ง บ ป ร ะ ม าณ ม า ขุ ด ล อ ก ค ล อ ง ร่ อ ง ห ม า ข า ว 
ซึ่ ง ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ท ั้ ง ส อ ง ห น่ ว ย ง า น 
ท ัง้สององค์กรก็จะตอ้งประสานงานกนัเพือ่ขอความเห็นชอบ
ใหด้ าเนินการนอกเขตถา้ทางสภาพจิารณาเห็นชอบแลว้ทาง
เทศบาลต าบลเมืองสรวงก็จะด าเนินการรงัวดัให้ตามทีเ่จา้ขอ
งนารอ้งขอ ขอน าเรียนเพือ่ใหท้า่นสมาชกิไดเ้ขา้ใจ 
    

นายกมล  เหลือล า้      
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจและก็ 
ประธานสภาฯ   ห วั ง ว่ า ท่ า น ส ม า ชิ ก จ ะ เ ข้ า ใ จ 
ซึง่ทางเทศบาลต าบลเมืองสรวงจงึไดท้ าหนงัสือเสนอตอ่ 

สภาเทศบาลต าบลคเูมืองเพือ่ใหค้วามเห็นชอบใหเ้ทศบาลต า
บ ล เมื อ ง ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร เข้ า ไ ป ร ั ง ว ั ด แ น ว เข ต 
ซึ่งหากสภาไม่เห็นชอบก็จะไม่สามารถด าเนินการได ้
มีทา่นสมาชิกทา่นใดสงสยัหรือจะเพิม่เตมิอีกหรือไมเ่ชิญคร ั
บ 
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นายหมืน่  สืบเพชร      ใน ก ร ณี ด ัง ก ล่ า ว น้ี  ผ ม ข อ ส อ บ ถ าม  ค ร ับ 
ผมอยากทราบวา่เทศบาลต าบลเมืองสรวง  สมาชกิสภาเขต 1 
 กอ่นจะด าเนินการขดุลอกคลองทีส่าธารณประโยชน์ทุกทีน่ะครบัทา่นจะตอ้งขอ 

ความเห็นชอบหรือค ายินยอมจากเจ้าของทีข่า้งเคียงก่อนจะ
ด าเนินการหากมีการขอและเจ้าของที่ยินยอมก็ไม่น่าจะมีปั
ญหาครบัแตถ่า้ด าเนินการเลยโดยไม่ไดร้อ้งขอเมือ่ด าเนินก



ารไปแลว้เจา้ของทีไ่มย่อมก็จะมีการรอ้งเรียนครบัผมขอสอ
บถามครบั 
 

นางชนากานต์  โมคภา      ไ ด้ ช้ี แ จ ง ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ว่ า 
จากทีป่ระสานกบัเทศบาลต าบลเมืองสรวงแลว้ ไดร้บัการ นิตกิรช านาญการพเิศษ 
 ประสานว่ า น่ าจะได้ท าหนังสื อข อความ เห็ นชอบหรื อ ยิน ยอมก่อน 
ซึง่ไมไ่ดท้ าหนงัสือ 

แ จ้ ง ที่ น า ข้ า ง เ คี ย ง ก่ อ น 
ถ้าด าเนินการท าหนงัสือแจง้ทีน่าขา้งเคียงก่อนก็น่าจะไม่เป็
นทีม่าของการรอ้งเรียนดงักลา่วคะ่ 
 

นายโกศล  นามโร     ได้ช้ีแจ้งเพิ่มเติมว่า ในส่วนก็ทางเทศบาลต าบลคูเมือง 
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ  เลขานุการสภาฯ  
 ห รื อ ไ ม่ เ ห็ น ช อ บ ใ น ก า ร เ ข้ า ร ั ง ว ั ด พื้ น ที่ น อ ก เ ข ต ค ร ั บ 
ซึง่ในสว่นของการรอ้งทีเ่จา้ของที ่

น า ไ ป ร้ อ ง ใ น เรื่ อ ง ข อ ง ก า ร รุ ก ล ้ า ห รื อ ไ ม่ นั้ น 
ทางสภาเราไม่ได้ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบครบั 
ซึ่งในส่วนของการพิจารณาในวนัน้ีคือให้ความเห็นชอบหรื
อไม่เห็นชอบในการเข้าไปรงัวดัพื้นที่นอกเขตเท่านั้นครบั 
ซึง่ในล าดบัตอ่ไปทางเทศบาลต าบลเมืองสรวงก็จะไดด้ าเนิน
การในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปตอ่ไปครบั 
 

นายกมล  เหลือล า้      
ท่านสมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจนะครบัว่านอกน้ีทางเทศบาลต าบลเมืองสรวงเสนอ 
ประธานสภาฯ   ข อ เ ข้ า ไ ป ร ั ง ว ั ด แ น ว เ ข ต 
ซึง่ในโครงการขดุลอกคลองรอ่งหมาขาว ผูร้บัจา้งอาจจะไมรู่ ้

แนวเขตวา่จุดไหนถงึจุดไหนหากมีการรงัวดัพื้นทีด่งักลา่วก็
จะเกิดความชดัเจนขึน้ครบัมีทา่นสมาชิกท่านใดสงสยัหรือจ
ะสอบถามอีกหรือไม่ครบั หากไม่มี  ผมจะขอมติคร ับ 
ทา่นสมาชิกทา่นใดเห็นควรด าเนินการเรือ่งขอความเห็นชอ
บใหเ้ทศบาลต าบลเมืองสรวงรงัวดัแนวเขตทีส่าธารณประโย
ชน์คลองรอ่งหมาขาวนอกเขตเทศบาล โปรดยกมือครบั 

 
ทีป่ระชุม     ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม 

มีมตเิห็นชอบใหเ้ทศบาลต าบลเมืองสรวงรงัวดัแนวเขตคลอ
งสาธารณประโยชน์คลองร่องหมาขาวนอกเขตเทศบาล 
จ านวน 11 เสียง  ไม่เห็นชอบ –  เสียง งดออกเสียงจ านวน 
1 เสียง  คอืนายกมล เหลือล า้  ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 



     3 . 2  เ รื่ อ ง 
พจิารณาโอนงบประมาณรายจา่ยคา้งจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

นายกมล  เหลือล า้      ล า ด ั บ ต่ อ ไ ป เ ข้ า สู่ ว า ร ะ  3 . 2 
เรือ่งพจิารณาโอนงบประมาณรายจา่ยคา้งจา่ยประจ า ประธานสภาฯ   ปี 
พ.ศ. 2564 ขอใหเ้ลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งครบั 
            
นายโกศล  นามโร     ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
วา่ดว้ยวธิีงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น เลขานุการสภาฯ  
 ทอ้งถิน่  พ.ศ. 2563 หมวด4 การโอนและการแกไ้ขเปลีย่นแปลงบประมาณ 

   ข้ อ  2 6  ก าร โอน เงิน งบ ป ร ะม าณ ราย จ่ าย ต่ า งๆ 
ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองคณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
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   ข้ อ  2 7 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งทีท่ าใหล้กัษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลีย่น 
ห รื อ โ อ น ไ ป ต ั้ ง จ่ า ย เ ป็ น ร า ย ก า ร ใ ห ม ่
ใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองสภาทอ้งถิน่ 
    ข้ อ  2 8 
การแก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรบัหรืองบ
ประมาณรายจา่ยใหเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิองคณะผูบ้รหิารทอ้ง
ถิน่ 
     ข้ อ  2 9 
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ยในหมวด
ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ที่ท าให้ลกัษณะ ปริมาณ 
คุ ณ ภ า พ เ ป ลี่ ย น 
หรือเปลีย่นแปลงสถานทีก่่อสรา้งให้เป็นอ านาจอนุมตัขิองส
ภาทอ้งถิน่ 
     ข้ อ  3 0  ก า ร โ อ น 
การแก้ไขเปลีย่นแปลค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายเงนิประเ
ภทอื่นที่ต้องน ามาต ั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 15 
ให้เจา้หน้าทีง่บประมาณมีอ านาจอนุมตัโิอนหรือแกไ้ขเปลีย่
น แ ป ล ง ค า ช้ี แ จ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ไ ด ้
เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิากผูม้ีอ านาจแลว้ 
     ข้ อ  3 1  ก า ร โ อ น 
การแกไ้ขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการทีไ่ดเ้บกิ
ต ั ด ปี ห รื อ ข ย า ย เ ว ล า ใ ห้ เ บิ ก ต ั ด ปี ไ ว ้
ขอน าเรียนช้ีแจงในเรือ่งระเบียบขอ้กฎหมายเทา่น้ีกอ่นครบั 
 



น.ส.ลดัดาวลัย์  วงศ์ธรรม    กอ่นจะน าเรียนในเรือ่งของการโอนงบประมาณ 
ขอน าเรียนในเรือ่งของการกนัเงนิ หวัหน้าฝ่ายบรกิารงานคลงั
 ไวเ้บกิเหลือ่มปีจากทีป่ระชุมสภาสมยัสามญั สมยัที2่ เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 
2564 ที ่
รกัษาราชการ ผอ.กองคลงั ผา่นมา 
ซึง่สภาเทศบาลต าบลคเูมืองไดม้ีมตใิหก้นัเงนิไวเ้บกิเหลือ่มปีเป็นโครงการอยู่ 

ในเทศบญัญตัทิีเ่ราคาดวา่จะไมส่ามารถกอ่หน้ีผกูพนัไดท้ าใ
หท้นัในปี พ.ศ. 2564 จงึขอกนัเงนิไวเ้บกิเหลือ่มปีในปี 
2565 ซึง่รายการกนัเงนิในหมวดครุภณัฑ์ 
แผนงานบรหิารงานท ั่วไปจ านวนเงนิ 82,500 บาท 
แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั จ านวน 
198,200 บาท งานบรหิารงานคลงั จ านวน 73,200 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 589,500 บาท 
งานไฟฟ้าถนน จ านวน 651,000 บาท ซึง่ในงานปี 2564 
เรามีงานขยายเขตไฟฟ้า 
ซึง่การขยายเขตไฟฟ้าตอ้งรอประมาณการจากส านกังานไฟ
ฟ้ากอ่นซึง่เราไดข้อไปแลว้ในเทศบญัญตัปีิ 2564 
เราไมไ่ดต้ ัง้ไวเ้น่ืองจากประมาณการจากไฟฟ้ามาไมท่นั 
และไดม้ีหนงัสือแจง้ประมาณการจากไฟฟ้ามาเมือ่วนัที ่ 17 
กนัยายน 2564 
ซึง่เราไมส่ามารถท าการเบกิเงนิไดท้นัจงึมีการกนัเงนิไวเ้บกิ
เหลือ่มปี ฉะนัน้ในปี 2565 
ถา้จะท าจะตอ้งมีการโอนต ัง้จา่ยใหมใ่นปีงบประมาณ 
ขอน าเรียนสภาไดพ้จิารณาตามเอกสารทีไ่ดแ้จกใหโ้ดยจะข
อโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน คา่ครุภณัฑ์ 
รถยนต์สว่นกลาง ซึง่เราไดก้นัเงนิไวท้ี ่ 575,000 บาท 
ซึง่มีรายละเอียดการโอนดงัน้ี 

      รายการที ่1 โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน          ง า น 

งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
งบ งบลงทุน   หมวด คา่ครุภณัฑ์ 
ประเภท ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ รถยนต์สว่นกลาง 

จ านวน  398,798.56-   บาท    
 (กองชา่ง) 
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ต ั้งไว้  575,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
575,000.00-  บาท  โอนลดคร ัง้น้ี  398,798.56-  บาท   



ยอด เงิน งบประม าณ คงเห ลื อห ล ังโอน งบประม าณ  
176,201.44-  บาท 
โอนต ัง้จา่ยรายการใหม ่
แผนงานเคหะและชุมชน  งาน ไฟฟ้าถนน 
งบ งบอุดหนุน   หมวด เงนิอุดหนุน 
ประเภท เงนิอุดหนุนหน่วยงานรฐั/รฐัวสิาหกจิ  จ านวน  

398,798.56-   บาท 
(กองชา่ง) 
ต ั้งไว้  0.00.-  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม  
0 .00 -  บ าท   โอน เพิ่ มคร ั้ง น้ี   398 ,798.56 -  บาท   
ยอด เงิน งบประม าณ คงเห ลื อห ล ังโอน งบประม าณ  
398,798.56-  บาท 
ซึ่ ง เป็ น ก ารข ยาย เข ต ไฟ ฟ้ าจ าน วน  7  จุ ด ด้ ว ยก ัน 
จ า น ว น งบ ป ร ะ ม าณ ทั้ ง สิ้ น  3 9 8 ,7 9 8 .5 6  บ าท 
มีทา่นสมาชกิทา่นใดสงสยัจะสอบถามเชิญคะ่ 

 
น.ส.วริาวลัย์  ไชยพมิพ์     ไดช้ี้แจงรายละเอียดเพิม่เตมิ 
ส าหรบัการขยายเขตไฟฟ้าจ านวน 7 จุดซึ่งการไฟฟ้าเทศบาลทา่น นกัวเิคราะห์ฯ
 สว่นภูมภิาคจงัหวดัรอ้ยเอ็ดไดป้ระมาณการแจง้มายงัเทศบาลต าบลคเูมืองมีราย 
      ละเอียดดงัน้ีคะ่ 

1. ขอขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต ่าให ้
บา้นดงเกลือหมูท่ี ่6  จ านวน 7 ตน้ ชว่งบา้นนางพรรธลิา 
สุดชาลี ถงึ คลองดอนดา้มพรา้ ระยะทาง 280 เมตร 
งบประมาณ 66,060.73 บาท  

2. ข อ ข ย า ย เข ต ร ะบ บ จ า ห น่ า ย ไฟ ฟ้ าแ ร งต ่ า ใ ห ้
บ้ า น สู ง ย า ง ห มู่ ที่  7  จุ ด ที่ 1  จ า น ว น  1  ต้ น 
ช่วงบ้านนางสุพ ัตรา มูลมณี  ถึง สวนนายสมเกียรต ิ
บุตรเนียร ระยะทาง 40 เมตร งบประมาณ 16,984.11 
บาท  

3. ข อ ข ย า ย เข ต ร ะบ บ จ า ห น่ า ย ไฟ ฟ้ าแ ร งต ่ า ใ ห ้
บ้ า น ป่ า ด ว น ห มู่ ที่  8   จ า น ว น  7  ต้ น 
ช่ ว ง ข้ า ง บ้ า น ผู้ ใ ห ญ่ สุ ด ใ จ   อ นั น ต์  ถึ ง 
สี่ แ ย ก ไป บ้ าน ศ รี คู เมื อ ง  ร ะย ะท าง  2 5 5  เม ต ร 
งบประมาณ 70,335.38 บาท  

4. ข อ ข ย า ย เข ต ร ะบ บ จ า ห น่ า ย ไฟ ฟ้ าแ ร งต ่ า ใ ห ้
บ้ า น ด ง เ ก ลื อ ห มู่ ที่  1 0   จ า น ว น  7  ต้ น 
ช่วงสามแยกนางส าเนียง สิงห์นันท์ ถึง นานายสุนทร 
สื บ ส า ร าญ  ร ะย ะท าง  2 0 0  เม ต ร  งบ ป ระม าณ 
88,098.45 บาท  



5. ข อ ข ย า ย เข ต ร ะบ บ จ า ห น่ า ย ไฟ ฟ้ าแ ร งต ่ า ใ ห ้
บา้นคูเมืองหมู่ที ่1  จ านวน 9 ตน้ ช่วงบ้านนายประสิทธิ ์
อุบลบาน ถึง นานายด ารง ธิภาศรี ระยะทาง 360 เมตร 
งบประมาณ 82,522.61 บาท  

6. ข อ ข ย า ย เข ต ร ะบ บ จ า ห น่ า ย ไฟ ฟ้ าแ ร งต ่ า ใ ห ้
บา้นสูงยางหมูท่ี ่7 จุดที2่ จ านวน 3 ตน้ ช่วงบา้นนางส าลี 
เค้ า ซื่ อ  ถึ ง  ส ามแยกหมู่ 4  ระยะท าง 120  เมตร 
งบประมาณ 33,271.65 บาท  

7. ข อ ข ย า ย เข ต ร ะบ บ จ า ห น่ า ย ไฟ ฟ้ าแ ร งต ่ า ใ ห ้
บ้ า น สู ง ย า ง ห มู่ ที่  7  จุ ด ที่ 2  จ า น ว น  4  ต้ น 
ช่วงบ้านนายแก้ว ทาหะกรม ถึง สวนนายพงษ์เพชร 
ส าม คู เมื อ ง  ร ะย ะท าง  1 48  เม ต ร  งบ ป ระม าณ 
41,525.63 บาท  
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นางถนอม  ค าชาย     ไดช้ี้แจงวา่ 
ส าหรบัการขยายเขตไฟฟ้าก็เป็นอีกเรือ่งหน่ึงทีท่างคณะผูบ้รหิารไดใ้ห ้
นายกเทศมนตรีต าบลคเูมือง ความส าคญัอีกอยา่งของพีน้่องประชาชน 
ซึง่ก็เป็นงบประมาณปี 2564 ทีไ่ดท้ าไวดู้ๆ  
      แลว้ก็ยงัเหลืออีกหลายหมูบ่า้นทีย่งัไมไ่ดข้ยายเขตไฟฟ้า 
ก็จะล าดบัความส าคญัและ 

คอ่ยๆท าไปเรือ่ยๆในปีตอ่ไปคะ่ 
ซึง่การประมาณการก็จะท ามาจากการไฟฟ้า 
โดยการประมาณการในแตล่ะคร ัง้ก็มีอายุ 6 เดอืน 
หากไมส่ามารถด าเนินการภายใน 6 
เดอืนไดก็้ตอ้งใหก้ารไฟฟ้าประมาณการใหใ้หมจ่ะซึง่ก็อาจจ
ะไมใ่ชร่าคาทีป่ระมาณการมาในคร ัง้น้ีก็ไดแ้ละส าหรบัในห
มูบ่า้นไหนทีย่งัไมม่ีหรือตกหลน่ไปก็เอาไวใ้นคร ัง้ตอ่ไปคอ่
ยด าเนินการ 

 
นายหมืน่  สืบเพชร      ส าหรบัการขยายเขตไฟฟ้า 
ในคร ัง้น้ีก็เห็นดว้ยครบัส าหรบัแกไ้ขปญัหาความเดอืด สมาชกิสภาเขต 1 
 รอ้นของพีน้่องประชาชนก็เป็นเรือ่งดคีรบั แตส่ าหรบับา้นศรีคเูมืองหมูท่ี9่ 
ก็มีอีก 

หลายจุดทีย่งัไมม่ี 
การขยายเขตไฟฟ้าไปถงึจากหน้าบา้นนายค าพา ผวิออ่น 
ลงไปถงึบา้นนายสมิ ปาโส และอีกจุดหน่ึงหน้าบา้นนาสมบตั ิ
ไปยงัหน้าโรงเรียนบา้นคเูมือง และสว่นหมูท่ี1่ 
จากหน้าบา้นนายประสทิธิ ์อุบลบาน ทางออกไปหนองผอื 
ถงึเขยีงหมู ซึง่ปจัจุบนัความจ าเป็นไฟฟ้าเป็นสิง่จ าเป็นครบั 



จากโรงสีหมูท่ี1่ ตรงแยกบา้นนายออ่นตา 
ซึง่จุดน้ีจ าเป็นครบัผมขอฝากเป็นกรณีพเิศษครบั 

 
นายสุเทพ  อะทาโส      ส าหรบัการขยายเขตไฟฟ้า 
ก็ขอฝากทา่นประธานผา่นไปยงัทา่นนายกเทศมนตรี สมาชกิสภาเขต 2 
 คณะผูบ้รหิาร ส าหรบัการขยายเขตไฟฟ้าหมูท่ี4่ 
ก็เคยเสนอไวไ้มท่ราบวา่ตกไปไหน 
      จากบา้นนางหนูน้อย สาข ีไปถงึ บา้นนางฤด ีโคชา 
เป็นบา้นหลงัหน่ึงทีส่รา้งใหมก็่น่า 
      เห็นใจครบัตอ้งตอ่ไฟไปใชส้ว่นตวั ก็ขอฝากดว้ยครบั 
 
นายกมล  เหลือล า้      ในล าดบัตอ่ไป 
ผมจะขอมตจิากสมาชกิสภาเทศบาลวา่ สมาชกิสภาเทศบาลทา่น ประธานสภาฯ 
  ใดเห็นชอบ ใหโ้อนงบประมาณรายจา่ยคา้งจา่ยประจ าปี 2564 
เพือ่ไปต ัง้จา่ยเป็น 

รายการใหม ่ในการอุดหนุนการไฟฟ้า 
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าต าบลภายในต าบลคเูมือง 
โปรดยกมือขึน้ครบั 

 
ทีป่ระชุม     มตทิีป่ระชุม 

มีมตเิห็นชอบใหโ้อนงบประมาณรายจา่ยคา้งจา่ยประจ าปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 อุดหนุนการไฟฟ้า 
เพือ่ขยายเขตไฟฟ้า  จ านวน 11 เสียง  ไมเ่ห็นชอบ จ านวน 
– เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง คอื นายกมล เหลือล า้ ต าแหน่ง 
ประธานสภาฯ 

 
น.ส.ลดัดาวลัย์  วงศ์ธรรม    รายการที ่ โอนลด 
หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั แผนงานเคหะและชุมชน          ง า น 
งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 
รกัษาราชการ ผอ.กองคลงั งบ งบลงทุน   หมวด คา่ครุภณัฑ์ 

ประเภท ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ รถยนต์สว่นกลาง 
จ านวน 120,000.00-   บาท    

 (กองชา่ง) 
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ต ั้งไว้  575,000.-  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
176,201.44-  บาท  โอนลดคร ัง้น้ี  120,000.00-  บาท   
ยอด เงิน งบประม าณ คงเห ลื อห ล ังโอน งบประม าณ  
56,201.44-  บาท 

 

โอนต ัง้จา่ยรายการใหม ่



แผนงานบรหิารงานท ั่วไป  งาน บรหิารงานท ั่วไป 
งบ งบลงทุน   หมวด ครุภณัฑ์ 
ประเภท ครุภณัฑ์ 
โตะ๊ประชุมสภาฯ(โตะ๊พรอ้มเกา้อี้พรอ้มไมล์)  

จ านวน120,000.00- บาท 
(กองชา่ง) 
ต ั้งไว้  0.00.-  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม  
0 .00 -  บ าท   โอน เพิ่ มคร ั้ง น้ี   120 ,000.00 -  บาท   
ยอด เงิน งบประม าณ คงเห ลื อห ล ังโอน งบประม าณ  
1 2 0 ,0 0 0 .0 0 -  บ า ท   ส า ห ร ั บ ร า ย ก า ร ที่ 2 
น าเรียนสภาเพือ่พจิารณาคะ่  
 

นางถนอม  ค าชาย     ไดช้ี้แจงเพิม่เตมิวา่ 
ส าหรบัการโอนงบประมาณรายการที2่ เป็นการโอนงบ นายกเทศมนตรีต าบลคเูมือง
 ประมาณจาก ครุภณัฑ์ รถยนต์สว่นกลาง ทีไ่ดต้ ัง้ไว ้575,000 บาท 
โอนไปต ัง้ขยาย 

เขตไฟฟ้า จ านวน 398,798.56  บาท คงเหลือ 
176,201.44 บาท และโอนไปต ัง้จา่ย ครุภณัฑ์ 
โตะ๊ประชุมสภาฯ (โตะ๊พรอ้มเกา้อี้พรอ้มไมล์) จ านวน 
120,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 56,201.44 บาท  
โอนต ัง้จา่ยรายการใหม ่
เน่ืองจากงบประมาณรายจา่ยไมไ่ดต้ ัง้ไว ้
เพือ่ใหม้ีงบประมาณรายจา่ยส าหรบัการเบกิจา่ยตามอ านาจ
หน้าที ่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยวธิีงบประมาณ ขอ้27 
การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวดครุภณัฑ์ 
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งทีท่ าใหล้กัษณะ ปรมิาณ 
คณุภาพเปลีย่นหรือโอนไปต ัง้จา่ยใหมใ่หเ้ป็นอ านาจอนุมตัขิ
องสภาทอ้งถิน่  
ซึง่ตรงน้ีทางคณะผูบ้รหิารไดเ้ล็งเห็นความส าคญั 
ส าหรบัการประชุมสภาถา้มีไมล์ทุกโตะ๊ก็จะเป็นการดี 
เพือ่ปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัการประชุม 
เน่ืองจากตอนน้ีเรามีไมล์ แค ่2 ตวั ซึ่งจะตอ้งเดนิไมล์ 
เดนิไปเดนิมาสง่ไมล์ก็ไมเ่หมาะสมกบัการประชุมจงึจ าเป็น
ตอ้งตอ้งมีจงึขอโอนงบประมาณในคร ัง้น้ี 
 

นายหมืน่  สืบเพชร      ไดแ้สดงความคดิเห็นวา่ 
ส าหรบัการโอนงบประมาณเพือ่ต ัง้จา่ยโตะ๊ประชุมสภา สมาชกิสภาเขต 1 
 พรอ้มเกา้อี้พรอ้มไมล์ ก็เห็นดดีว้ยครบัส าหรบัทีจ่ะซ้ือไมล์ 
เห็นชอบดว้ยครบัเวลามา 



ประชุมมีไมล์ 2 ตวั 
ตอ้งรอกนัเวลาทีจ่ะพูดตอ้งเดนิไมล์ไปใหค้นนัน้ที ่
คนน่ีทีดไูมม่ีครบั สว่นตวัผมเห็นชอบดว้ยครบั 
 

นายกมล  เหลือล า้      
มีทา่นสมาชกิทา่นใดสงสยัหรือจะสอบถามอีกหรือไมค่รบั หากไมม่ี ในล าดบัตอ่ไป 
ประธานสภาฯ   ผมจะขอมตจิากสมาชกิสภาเทศบาลวา่ 
สมาชกิสภาเทศบาลทา่น ใดเห็นชอบ ใหโ้อน 
      งบประมาณรายจา่ยคา้งจา่ยประจ าปี 2564 
เพือ่ไปต ัง้จา่ยเป็นรายการใหม ่ครุภณัฑ์  
      โตะ๊ประชุมสภาพรอ้มเกา้อี้พรอ้มไมล์ โปรดยกมือขึน้ครบั 
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ทีป่ระชุม     มตทิีป่ระชุม 

มีมตเิห็นชอบใหโ้อนงบประมาณรายจา่ยคา้งจา่ยประจ าปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 
โอนต ัง้จา่ยครุภณัฑ์โตะ๊ประชุมสภาพรอ้มเกา้อี้พรอ้มไมล์  
จ านวน 11 เสียง  ไมเ่ห็นชอบ จ านวน – เสียง   งดออกเสียง 
1 เสียง คอื นายกมล เหลือล า้ ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 

 
     3.3 เรือ่ง พจิารณาของบรจิาคหมวดครุภณัฑ์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
เพือ่ขอรหสัครุภณัฑ์เป็น 
                 ทรพัย์สนิของเทศบาล          
   
นายโกศล  นามโร     ไ ด้ ช้ี แ จ งว่ า  ต าม ร ะ เบี ย บ ก ร ะท รว งม ห าด ไท ย 
วา่ดว้ยการพสัดขุองหน่วยการบรหิาร  เลขานุการสภาฯ  
 ร า ช ก า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  พ .ศ .  2 5 3 5  ส่ ว น ที่  1  บ ท ท ั่ ว ไ ป  ข้ อ  9 
ในกรณีทีม่ีอุทศิพสัดใุห ้

เป็นกรรมสทิธิแ์กห่น่วยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่หรือ 
ให้สิทธิอนัเกี่ยวกบัพสัดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพสัดุนั้น 
ถ้ าการกระท าด ังกล่าวมี เงื่อนไขหรือมี ภ าระติดพ ัน 
หน่วยการบรหิารราชการสว่นท้องถิน่จะรบัเอาพสัดุหรือสิท
ธิ นั้ น  ๆ 
ไดต้อ่เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบรหิารราช
การสว่นทอ้งถิน่นัน้ 
    
การได้มาซึ่งพสัดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบน้ีได้
ก าหนดไวแ้ละไมม่ีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎ



หมายก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะใหถ้ือปฏบิตัโิดยอนุโลมตาม
วธิีการจดัหาลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงทีก่ าหนดไว้ในหมวดน้ี 
ประกอบกบัพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร
พ ั ส ดุ ภ า ค ร ั ฐ  พ . ศ .  2 5 6 0 
และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัจ้างและการบริ
ห า ร พ ั ส ดุ ภ า ค ร ั ฐ  พ . ศ .  2 5 6 0 
กรณีทีม่ีผูอุ้ทศิพสัดุใหเ้ป็นกรรมสทิธิใ์หแ้กอ่งค์กรปกครองส่
วนทอ้งถิน่หรือใหส้ทิธอินัเกีย่วกบัพสัดุหรือใหเ้ป็นผูดู้แลพสั
ดุนัน้ถา้การกระท าดงักลา่ววา่มีเงือ่นไขหรือมีภารผูกพนัหน่
วยบรหิารราชการสว่นท้องถิน่จะรบัเอาพสัดุหรือสิ่งนั้นๆได้
ตอ่เมือ่ไดร้บัความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบรหิารราชกา
รสว่นทอ้งถิน่และเป็นไปตามระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

นางสุพตัร  ศรีบุญ     ส า ห ร ับ ข อ ง บ ริ จ า ค ข อ ง ศู น ย์ พ ั ฒ น า เด็ ก เ ล็ ก 
ตามทีเ่ลขานุการสภาไดน้ าเรียนช้ีแจง  
นกัวชิาการศกึษา   ร ะ เ บี ย บ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ป แ ล้ ว นั้ น 
ในสว่นของศนูย์พฒันาเด็กเล็กเราจะมีครุภณัฑ์ทีไ่มไ่ด ้

น าเขา้ถูกตอ้งตามระเบียบซึง่ในสว่นของครุภณัฑ์ในสว่นขอ
งอ านาจหน้าที่ในส่วนของเทศบาลทีจ่ะตอ้งดูแลในส่วนของ
ค รุ ภ ัณ ฑ์  เค รื่ อ งค อ ม พิ ว เต อ ร์  เค รื่ อ งป ริ้ น เต อ ร์ 
ซึง่ในสว่นน้ีเทศบาลยงัไมง่บประมาณในการจดัซ้ือใหก้บัศูน
ย์พฒันาเด็กเล็กแตก็่มีผูป้ระสงค์ทีจ่ะบรจิาคครุภณัฑ์ใหก้บัศู
น ย์ พ ั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก 
ซึ่งตามระเบียบทีจ่ะน าของทีเ่ป็นภารผูกพนัจะต้องน าของที่
บริจาคทีเ่ป็นครุภณัฑ์ตอ้งน าเขา้เสนอทีป่ระชุมสภาเทศบาล
ต า บ ล คู เ มื อ ง  เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ช อ บ  ท ั้ ง น้ี 
เน่ืองจากเป็นครุภณัฑ์ทีม่ีการเสือ่มสภาพและหากรบัโอนมา
เป็นทรพัย์สนิของเทศบาลแลว้หากมีการช ารุดจะตอ้งใช้งบป
ร ะ ม า ณ ข อ ง เ ท ศ บ า ล ใ น ก า ร บ า รุ ง ร ั ก ษ า 
ตามพระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุา
ค ร ั ฐ  พ . ศ .  2 5 6 0  ม า ต ร า  1 1 2 
ใหห้น่วยงานของรฐัจดัใหม้ีการควบคมุและดแูลพสัดทุีอ่ยูใ่น
ครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพสัดุที่เหมาะสม 
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรฐัมากที่สุด 
มาตรา 113 การด าเนินการ 

-13- 
 

ตามมาตรา 112 ให้ เป็นไปตามที่ ร ัฐมนตรีก าหนด 
โดยคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบ
ริหารพสัดุภาครบัตามหนงัสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 



1 6 2 8  ล ง ว ั น ที่  4  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 1 
ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย ข้ อ ห า รื อ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย 
กรณีการรบัมอบพสัดุทีม่ีผูอุ้ทิศให้เป็นกรรมสิทธิแ์ก่องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่หรือใหส้ทิธอินัเกีย่วกบัพสัดุหรือมอบใ
ห้ เ ป็ น ผู้ ดู แ ล พ ั ส ดุ นั้ น  มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า 
กรณีทีม่ีผูอุ้ทศิใหเ้ป็นกรรมสิทธิแ์กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่น หรือให้สิทธิอนัเกี่ยวกบัพสัดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแบนั้น 
ถ้ าก ารกระท าด ังกล่าวมี เงื่อ งไขหรือมี ภ าระติดพ ัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรบัเอาพสัดุหรือสิทธินั้นๆ 
ได้ ต่ อ เมื อ งได้ ร ับ ค วาม เห็ น ช อบ จาก สภ าท้ อ งถิ่ น  
โดยมีรายนามผูบ้รจิาคดงัน้ีคะ่ 
1. นายประจิตร สิงห์คลี บริจาคเครื่องพิมพ์ Cannon MP 

287 Ink Tank  ใหศ้นูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นดงเกลือ 
2. นางส าเนียง สงิห์นนัท์ บรจิาคเครือ่งพมิพ์ Cannon MP 

287 Ink Tank  ใหศ้นูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นดงเกลือ 
3. นางฉวี ยอดดี บริจาคเครื่องพิมพ์ Cannon MP 287 

Ink Tank  ใหศ้นูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่าดวน 
4. นางร าไพ ค าด า บรจิาคเครือ่งพิมพ์ Cannon MP 287 

Ink Tank  ใหศ้นูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่าดวน 
5. นางล าไย  ทองก้อน  บริจาค เครื่องพิม พ์  Cannon 

Pixma G2010  ใหศ้นูย์พฒันาเด็กเล็กวดัคเูมือง 
6. นางจนัทา ศรีมาน บรจิาคเครือ่งพมิพ์ Cannon Pixma 

PM287  ใหศ้นูย์พฒันาเด็กเล็กวดัคเูมือง 
7. นางนิตยา จนัทร์โสม บริจาคเครือ่งพิมพ์ Cannon MP 

287 Ink Tank  ใหศ้นูย์พฒันาเด็กเล็กวดัใตสู้งยาง 
8. นางยุพิน ท้วมประเสริฐ บริจาคเครื่องพิมพ์ Epson 

L3110  ใหศ้นูย์พฒันาเด็กเล็กวดัใตสู้งยาง 
น าเรียนทีป่ระชุมไดร้บัทราบคะ่ 

 
นางถนอม  ค าชาย     ไดช้ี้แจงเพิม่เตมิวา่ ก็ตอ้งขอคณุผูท้ีม่ีจติศรทัธา 
ในการบรจิาคเครือ่งปริน้เตอร์และ นายกเทศมนตรีต าบลคเูมือง
 ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัใหก้บัศนูย์พฒันาเด็กเล็กของเราเพือ่ใช้ในการท างานและ
ใช ้
    เป็นสื่อในการเรียนรู้ให้ก ับเด็กซึ่ งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ด ี

ถา้หากมีรหสัครุภณัฑ์แลว้ถือเป็นทรพัย์สนิของทางเทศบาลใ
นเรือ่งของการบ ารุงรกัษาก็จะสามารถท าไดใ้นโอกาสตอ่ไป 

 
นายกมล  เหลือล า้      
มีทา่นสมาชกิทา่นใดสงสยัหรือจะสอบถามอีกหรือไมค่รบั หากไมม่ี ในล าดบัตอ่ไป 



ประธานสภาฯ   ผมจะขอมตจิากสมาชกิสภาเทศบาลวา่ 
สมาชกิสภาเทศบาลทา่น ใดเห็นชอบ ใหร้บั 

บรจิาคครุภณัฑ์เครือ่งปริน้เตอร์เพือ่เป็นกรรมสทิธิข์องเทศ
บาลต าบลคเูมือง โปรดยกมือขึน้ครบั 
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ทีป่ระชุม     มตทิีป่ระชุม 

มีมตเิห็นชอบรบับรจิาคครุภณัฑ์เครือ่งปริน้เตอร์จากเอกชน
เพือ่เป็นกรรมสทิธิข์องเทศบาลต าบลคเูมือง จ านวน 8 
เครือ่ง โดยการยกมือเป็นเอกฉนัท์  จ านวน 11 เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ จ านวน – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง คอื 
นายกมล เหลือล า้ ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 

 
ระเบียบวาระที ่4     เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้มี) 
 

นายส าเนียง  ขอเหล็กกลาง    ไ ด้ ก ล่ า ว ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ว่ า  
กอ่นอืน่ตอ้งขอขอบคณุทางสภาเทศบาลต าบลคเูมืองทีไ่ด ้
ก า นั น ต า บ ล คู เ มื อ ง

 เปิดโอกาสใหพ้ีน้่องประชาชนไดเ้ขา้มารบัฟงัการประ
ชุ ม ส ภ า 
จากที่สภาได้กล่าวถึงการขยายเขตไฟฟ้าก็ถือเป็นสิ่งที่ดี 
เพราะวา่ทุกวนัน้ีพีน้่องเกษตรกรก็ไดข้ยายออกไปอยูต่ามพื้
นทีท่ีท่ าการเกษตรกนัมากและก็ยงัมีหลายจุดทีย่งัขาดตกหล่
น อ ยู ่
ซึง่ในชว่งเวลาทีจ่ดัท าแผนไมว่า่จะเป็นการจดัท าแผนชุมชน
ก็ ดี  แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ก็ ด ี
พีน้่องประชาชนก็ไดเ้สนอไว้ในแผนอยู่แลว้ซึ่งในแตล่ะหมู่
บา้นก็ไดเ้สนอปญัหาความเดอืดรอ้นเขา้มาก็ขอฝากทางสภา
ในการพจิารณาในสว่นทีย่งัขาดไปเพราะทุกอยา่งก็อยูใ่นแผ
นหากปี น้ีไม่ได้ ก็ขอฝากในปีต่อไปคร ับอย่าลืมคร ับ 
แ ล ะ อี ก เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว ก ั บ ถ น น  ค ส ล .  คุ้ ม ใ ต้ 
ซึ่งก็มีป้ายแจ้งสญัญาการลงงานต ัง้แต่เดือนกนัยายนแล้ว 
ซึ่งตอนน้ียงัไมผู่ร้บัจา้งมาลงงานก็ขอฝากทางเทศบาลไดช้่ว
ยเรง่ด าเนินการใหด้ว้ยครบั 

        
นายยอด  สงิห์คลี     ไ ด้ ส อ บ ถ า ม ที่ ป ร ะ ชุ ม ว่ า  
เกีย่วกบัถงัขยะอนัตรายซึง่เทศบาลไดจ้ดัถงัขยะใหแ้ตล่ะ 
ผูใ้หญบ่า้นหมูท่ี3่   หมู่บ้านโดยมีการต ัง้ไว้ตามจุดต่างๆ โดยประมาณ 3 
เดอืน ทางเทศบาลก็จะไปเก็บ 



ข ย ะ เพื่ อ น า ส่ ง จ ังห ว ัด ร้ อ ย เอ็ ด  แ ต่ ต อน น้ี ข ย ะล้ น 
ก็อยากทราบวา่ในตอนน้ีทางเทศบาลจะด าเนินการเหมือนเดิ
ม ห รื อ ว่ า จ ะ ใ ห้ ท า ง ชุ ม ช น ด า เ นิ น ก า ร เอ ง ค ร ับ 
แ ล ะ อี ก เ รื่ อ ง ค ร ั บ 
เกีย่วกบัการสูบน ้าเขา้หนองบวัก็ตอ้งขอขอบคุณทีมงานจาก
ทางเทศบาลต าบลคูเมือง และพี่น้องจติอาสาทีไ่ดไ้ปช่วยกนั 
ตอนน้ีน ้าในหนองบวัส าหรบับริการพี่น้องประชาชนท ัง้ 3 
ห มู่ บ้ า น ก็ คิ ด ว่ า น่ า จ ะ เ พี ย ง พ อ ค ร ั บ 
และอีกเรือ่งครบัเน่ืองจากผมยงัไมท่ราบระเบียบก็ไมท่ราบว่
า จ ะ ท า ไ ด้ ไ ห ม ก็ คื อ  เ ม รุ บ้ า น คู เ มื อ ง ท ั้ ง  3 
หมูใ่ช้รว่มกนัคือยงัไมม่ีมุขก็เคยเสนอมานานแลว้ไมท่ราบว่
าสามารถท าไดห้รือไมค่รบัซึง่เป็นเขตบรกิารทีพ่ีน้่องประชา
ชนทัง้ 3 หมูใ่ชร้ว่มกนัครบั 
 

นายโกศล  นามโร     ไ ด้ ช้ี แ จ ง ว่ า  ต้ อ ง ข อ ข อ บ คุ ณ ท่ า น ผู้ ใ ห ญ่ ย อ ด 
ครบัในเรือ่งของขยะอนัตราย  เลขานุการสภาฯ  
 ป ก ติ ท า ง เ ท ศ บ า ล จ ะ เ ก็ บ  3  เ ดื อ น ค ร ั้ ง เ พื่ อ น า ส่ ง 
องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

หากหมู่บา้นไหนทีเ่ต็มก่อนก็จะแจ้งให้ผูร้บัผดิชอบไดด้ าเนิ
นการออกเก็บขยะอนัตรายรวบรวมมาไวท้ี่เทศบาลก่อนคร ั
บ  แ ต่ ที่ ผ่ า น ม า  3 
เดือนก็ยงัไม่เต็มแตร่อบน้ีเต็มกอ่นก็แสดงวา่พีน้่องประชาช
น ใ ส่ ใ จ ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ข ย ะ อ ั น ต ร า ย 
ก็ตอ้งขอบคุณทีไ่ดแ้จง้ทางเทศบาลครบัจะรีบด าเนินการให้
ค ร ั บ 
และในส่วนเมรุก็ไดร้บัทราบปญัหาจากท่านผูใ้หญ่บ้านก็จะ
แจง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในล าดบัตอ่ไปครบั 
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นางถนอม ค าชาย     ก่ อ น อื่ น ข อ ต อ บ ค า ถ า ม 
ในเรือ่งของการลงงานการกอ่สรา้งถนน คสล. นัน้ ซึง่ทาง 
นายกเทศมนตรี   เทศบาลต าบลคูเมืองได้ท าหนงัสือไปยงัผู้รบัจ้าง 3 
คร ัง้แลว้ แจง้ใหผู้ร้บัจา้งมาลงงาน 

ซึ่ ง ต อ น น้ี ก็ ไ ด้ ล่ ว ง เ ล ย ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล้ ว 
ในเรือ่งของการปรบัสญัญาทางเทศบาลก็จะด าเนินการปรบั
ไปตามสญัญาแตท่ ัง้น้ีท ัง้ทางผูร้บัจา้งก็จะมาด าเนินการให้แ
จง้ในที ่



ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ ร ั บ ท ร า บ 
และหลงัจากประชุมเสร็จก็จะให้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งท าหนงัสื
อ ไ ป อี ก ค ร ั้ ง 
และในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าจะตอ้งผ่านการประมา
ณ ก า ร จ า ก ก า ร ไ ฟ ฟ้ า ก่ อ น 
ส าหรบัในสว่นทีต่กหลน่ก็ยงัไมล่ืมหากมีงบประมาณก็จะท า
หนงัสือแจง้ไปยงัการไฟฟ้าเพือ่ประมาณการมาซึ่งเป็นไปต
าม ข ั้ น ต อ น  ส า ห ร ับ ก า ร สู บ น ้ า เข้ า ห น อ งต่ า ง ๆ 
ในปีน้ีก็ไดม้ีการสูบน ้าเขา้หนองเพือ่รองรบัใหบ้รกิารประชา
ชนก็ถือวา่เป็นทีน่่าพอใจก็คดิวา่น่าจะเพียงพอส าหรบัหนอง
ต่ า ง ๆ 
ก็ยงัเหลือหนองคูมว่งตอนน้ีเครือ่งสูบน ้าก็ยงัต ัง้ไวอ้ยูร่อหาก
มี น ้ า ม า อี ก ก็ จ ะ สู บ เ ข้ า ห น อ ง คู ม่ ว ง ไ ว้ อี ก 
หนองแวงเป็นหนองขนาดใหญ่ ก็ย ังมีการสูบไว้แล้ว 
ห า ก มี ที่ สู บ น ้ า อี ก ก็ ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้ ห า ก มี ที่ สู บ 
และหนองทีย่งัไม่ไดสู้บมีหนองพงัหาดและหนองบา๋ขาดหมู่
ที7่ ซึง่สองหนองน้ีมีน ้ามากพอใชบ้รกิารพีน้่องประชาชนได ้ 
 

นายปรีชา ไมห้อม      ไดแ้จ้งทีป่ระชุมวา่ ไดร้บัการประสานจากทางท่าน 
สจ. เรือ่งกอ่สรา้งถนนบา้น 
รองนายกเทศมนตรี  พั งห าด  ร ะ ย ะท าง  1 7 0  เม ต ร  งบ ป ร ะม าณ 
3,300,000 บาท สว่นถนนคอนกรีตบา้น 

โนนคูเมืองหมู่3 เชื่อมบ้านหนองบวัเลิง ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,450 เมตร ให้ท าเอกสารตดิตามส่งไปยงัที ่สส. ดว้ย 
เส้น บ้านดงเกลือหมู่6,10 เชื่อมบ้านนาน้อย กว้าง 5 เมตร 
ย า ว  2 ,1 4 0  เ ม ต ร 
ให้ เจ้ าห น้ าที่ เต รี ย ม เอกส ารส า เน าไป ส่ งด้ วยค ร ับ 
แ ละหนองแต้  งบป ระม าณ  19  ล้ านผ่ านแล้วค ร ับ 
หนองแวงรองบประมาณอยู่ครบัยงัไม่ผา่นครบัแจง้เพือ่ทรา
บครบั 

 
นายหมืน่  สืบเพชร      ไ ด้ แ จ้ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม ว่ า 
ขอน าเรียนในเรือ่งของไฟฟ้าแสงสวา่งในหมูบ่า้น บา้นคเูมือง  สมาชกิสภาเขต1 
  จ านวน 7 จุดครบั บ้านคูเมืองหมู่ที่1 จ านวน 2 จุด คือหน้าบ้านนางสมยั 
อุบลบาน  

ไฟไม่ติด และจุดที่2 หน้าสวนหญ้านายพิชิต หาญสระค ู
และในส่วนที่3 มี 3 จุด ไฟๆไม่ติดคือ หน้าบ้านนายบวัลี 
จ าป าท อ ง ห น้ าค อก ว ัวข อ งน างท อ งลา  จ าป าท อ ง 
และอีกจุดทางเข้าหมู่ที่3  แยกเข้าบ้านนางนารี บ ัวกต 
และในส่วนหมู่ที่9 ก็มีหน้าบ้านนางสมบตัิ โยธาจนัทร์ 



แ ล ะ อี ก จุ ด ห น้ า บ้ า น น า ง ห ั ด  บุ ญ พิ ม ล 
ก็ขอฝากในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านครบั 
และอีกเรือ่งขอฝากเน่ืองการลงหนิลูกรงัและการปรบัเกรดถ
นนก็ขอใหท้ ากอ่นเก็บเกีย่วผลผลติทางการเกษตรครบั 

       
นายกมล  เหลือล า้      
ครบัส าหรบัการลงหนิลูกรงัหรือการปรบัเกรดเราก็ไดต้ ัง้งบประมาณไว้เพือ่ดแูลพี ่
ประธานสภาฯ  
 น้องประชาชนอยูแ่ลว้แตท่ ัง้น้ีท ัง้นัน้ก็ตอ้งดวูา่มีงบประมาณหรือไม ่
ถา้มีงบประมาณ 
      ทีส่ามารถด าเนินการไดห้รือไม ่
ขอใหท้างกองคลงัไดแ้จง้สถานะทางการเงนิใหทุ้ก 
      ทา่นไดร้บัทราบดว้ยครบั 
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น.ส.ลดัดาวลัย์  วงศ์ธรรม    
ขอรายงานสถานะการเงนิการคลงัเทศบาลต าบลคเูมืองคะ่ ขอน าเรียนวา่ตอนน้ี 
หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานคลงั ทางกองคล ังย ังไม่ได้ ปิดบ ัญ ชี ในระบบ e-laas  
ซึง่ตอนน้ีเราท าระบบมือไปพลางกอ่น 
รกัษาราชการ ผอ.กองคลงั ซึ่งได้มีระเบียบบ ัญชีเข้ามาใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
ซึง่ยงัไมส่ามารถปิดบญัชีในระบบ e- 

laas ไ ด้  จึ ง ข อ น า เรี ย น ที่ ท า ร ะ บ บ มื อ ไป ก่ อ น ค่ ะ 
งบ ป ระม าณ ขอ งปี  2 5 6 4  ที่ ต ั้ ง ไ ว้  3 8 ,500 ,000 
บาทรายจรงิ 33,831,728.76 บ า ท  ร า ย จ่ า ย จ ริ ง 
33,335,000.48 บาท เงินเหลือจ่ายอยู่ที่ 496,728.28 
ตามระเบี ยบแล้วเงิน เหลือจ่าย ก็จะตกเป็น เงินสะสม 
และจะหกัเขา้เงนิทุนส ารองเงนิสะสมที ่25% ของเงนิสะสม 
และขอน าเรียนเงินสะสม ณ  วนัที่ 18 ตุลาคม เงินสะสม 
3,994,400 บาท เงนิทุนส ารองเงนิสะสม 3,488,533.77 
บ า ท 
ซึ่งในเงนิสะสมตวัน้ีก็จะในสว่นของเงนิกองทุนกจิการเทศบ
า ล ร ว ม อ ยู่ ด้ ว ย 
และก็จะหกัในส่วนของคา่ใช้จ่ายประจ าดว้ยท าไมตอ้งเผือ่ใ
น เ รื่ อ ง ข อ ง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ป ร ะ จ า 
จะขอน าเรียนรายรบังบประมาณมา ณ ปัจจุบนัรายรบั 
2 7 0 ,9 8 6 . 8 6 
บาทซึ่งรายจ่ายน้ีก็จะรวมในส่วนของเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เดือนละประมาณ 275,000 บาท 



หากสิ้น เดื อน น้ี เงิน ไม่ เข้ า ก็ จะต้ อ งได้ ใช้ เงิน สะสม 
ขอน าเรียนวา่ถา้รฐัยงัไมอุ่ดหนุนมาก็จะยงัไม่สามารถท าอะ
ไรไดค้ะ่ขอน าเรียนทีป่ระชุมคะ่ 

 
นายโกศล  นามโร     ไ ด้ ช้ี แ จ ง ว่ า  ส า ห ร ับ เงิ น อุ ด ห นุ น จ า ก ภ า ค ร ัฐ 
ตอนน้ีเราไมส่ามารถคาดอะไรได ้ เลขานุการสภาฯ  
 เลยเน่ืองจากรฐับาลอุดหนุนเงนิประมาณมาใหไ้มต่รงตลอดจงึไมส่ามารถทีจ่ะคา
ด 

เดาสถานการณ์ได้ซึ่งในการจดัสรรมาแต่ละคร ัง้น้อยมาก 
ถ้ า เงิน ไม่ เข้ า ก็ จะก ระทบ เรื่ อ งข องรายจ่ ายป ระจ า 
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ค่ า ต อ บ แ ท น ส ม า ชิ ก 
ผูบ้รหิารและพนกังานเทศบาลทุกทา่นครบัเพือ่ใหทุ้กทา่นได้
รบัทราบสถานะการเงนิและท าความเขา้ใจใหต้รงกนัครบั 
 

นายออ่นจนัทร์  ใจหาญ      ได้แจ้งที่ประชุมว่า พอดีบ้านศรีคู เมืองหมู่ที่9 
มีพีน้่องเดอืดรอ้นหน้าบา้นนาย  สมาชกิสภาเขต1   กิ ต ติ พ จ  ภู ส ั ง ข์ 
บรเิวณหน้าบา้นมีน ้าขงัอยูต่ลอด ซึง่ตรงนัน้จะเป็นทีลุ่ม่ขอน าเรียนที ่
      ประชุมไดร้บัทราบและหาแนวทางแกไ้ขปญัหารว่มกนัครบั 
และอีกเรือ่งไฟฟ้าบา้นพงั 

ห า ด ห มู่ ที่ 5 
ไฟฟ้าแสงสวา่งซึ่งทา่นนายกไดน้ าเรียนว่างบในการตดิต ัง้ไ
ฟฟ้าแสงสวา่งยงัไม่มีงบในตอนน้ีก็จะท าไดค้ืองบซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่างทีม่ีปญัหาไฟไม่ตดิครบัแตก็่ขอฝากไวใ้นเรื่
องการติดต ัง้ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านบ้านพงัหาดหมู่ที่5 
ครบั 

 
นางถนอม ค าชาย     ส า ห ร ั บ ไ ฟ ฟ้ า แ ส ง ส ว่ า ง ที่ ส า ธ า ร ณ ะ 
หากมีงบประมาณก็จะด าเนินการแตท่ีค่ดิไว้ 
นายกเทศมนตรี   ติ ด ไ ฟ ฟ้ า โ ซ ล่ า เ ซ ล ล์ 
ซึง่ใชง้บประมาณไมม่ากก็น่าจะดจีะไดไ้มต่อ้งไปจา่ยคา่ไฟฟ้าซึง่ 

ในตรงน้ีก็จะหารือกบัทางกองช่างอีกคร ัง้หน่ึงในการตดิต ัง้ไ
ฟ ฟ้ า พ ล ั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ 
หากมีงบประมาณก็น่าจะด าเนินการได้ค่ะในคร ั้งต่อๆไป 
ซึ่งท ัง้น้ีท ัง้นั้นเราก็ตอ้งดูในสว่นของงบประมาณซึ่งก็ดูในส่ว
น ข อ ง ค ว า ม จ า เ ป็ น 
และในส่วนของเงนิสะสมก็ตอ้งมีระเบียบขอ้กฎหมายทีต่อ้ง
ท าเป็นข ัน้ตอนกอ่นทีจ่ะใช้และท าการขออนุมตัผิูว้า่ราชการ
จงัหวดัรอ้ยเอ็ดกอ่นจงึจะสามารถใชไ้ดก็้ขอใหท้า่นสมาชิกไ
ดเ้ขา้ใจแตห่ากมีความจ าเป็นเรง่ดว่นก็สามารถขอใช้ไดเ้หมื
อนกนัน าเรียนแคน้ี่กอ่นคะ่ 
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นายสุเทพ  อะทาโส      ไ ด้ แ จ้ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม ว่ า  ข อ เพิ่ ม เติ ม อี ก ค ร ับ 
ถนนเสน้บา้นพงัหาดเชือ่มโพนสงัข์ ถนน  สมาชกิสภาเขต2  
 เป็นหลุมเป็นบอ่ก็อยากจะใหล้งหนิลูกรงัปรบัเกรดครบัเพราะชว่งเก็บเกีย่วพีน้่อง 

ป ร ะช าช น จ ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส ัญ จ ร ไ ด้ ข อ ฝ าก ค ร ับ 
และอีกเสน้จากบา้นพงัหาดไปบ้านดงมนัซึ่งเป็นถนนดนิขอ
ลงหนิลูกรงัดว้ยครบัพีน้่องฝากมาครบั 

 
นายกมล  เหลือล า้     ส า ห ร ั บ ถ น น ดิ น ก็ ฝ า ก ท า ง 
ผอ.กองชา่งไดอ้อกส ารวจพื้นทีใ่หด้ว้ยนะครบั มีทา่น ประธานสภาฯ    
 ส ม า ชิ ก ท่ า น ใ ด จ ะ อ ภิ ป ร า ย เพิ่ ม อี ก ห รื อ ไ ม่ ค ร ั บ  ห า ก ไ ม่ มี 
ผมขอขอบคณุแขกผูม้ีเกียรต ิ

ทุกทา่นหวงัวา่การประชุมคร ัง้หน้าคงจะใหเ้กียรตมิารว่มปร
ะชุม กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคเูมืองครบั 

 
เลกิประชุมเวลา      14.30   น. 
 

                   
              (นางสาววริาวลัย์  ไชยพมิพ์)                  
      นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                 
            ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชุม 
 
 
                                                    

                                                  
                   (นายโกศล  นามโร) 
                    รองปลดัเทศบาลต าบลคเูมือง  ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการสภาฯ 
                      ผูต้รวจบนัทกึรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ไดต้รวจรายงานการประชุมฉบบัน้ีแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามระเบียบฯ 
 

 

      ลงชือ่         กรรมการและเลขานุการ 
                                             นายพสิษิฐ  กลา้จติ 
                                      สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 
 

 
 
      ลงชือ่                                    กรรมการและเลขานุการ 

 

                                            นายออ่นจนัทร์  ใจหาญ 
                                       สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 
 
 
 
 
   ลงชือ่                                    กรรมการและเลขานุการ 
                                          นายประเทือง  ยางเงนิ 
                                    สมาชกิสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 
 
 

                        ทีป่ระชุมสมยัสามญั สมยัที ่3  คร ัง้ที ่ 1/ 2564  
ไดพ้จิารณารบัรองรายงานการประชุมสมยัสามญั สมยัที ่2/2564 คร ัง้ที ่2 แลว้  
  
                                                          

                                                         
                                               (นายกมล  เหลือล า้) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 



 

 
 
 

 


